



บทความประชาสัมพันธ์

6 กรกฎาคม 2554

## โครงการ “หลังคาเขียวฯ” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เดินหน้าติดตั้งหลังคาเขียว ให้แก่ “บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพ้อง (ภาฯ)” อำเภอเขาพนม ณ จังหวัดกระบี่

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก สภาเกษตรกรไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยการติดตั้งหลังคาเขียวให้กับบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพ้อง (ภาฯ) ในโครงการ “บ้านชีวิตใหม่” บ้านถาวรเพื่อผู้ประสบภัย ก้าวสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ชาวบ้าน โดยมีทูตประจำโครงการทั้งสอง “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และ หลุยส์ สก๊อตต์” ร่วมลงพื้นที่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก สภาเกษตรกรไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ดำเนินการมาถึงปีที่สองจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นในปณิธานเดียวกันในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณผู้ร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มบริโกลแล้วไปรีไซเคิลนำไปผลิตแผ่นหลังคาสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติผ่านโครงการหลังคาเขียวฯ โดยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้เริ่มทยอยลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยในเขตภาคใต้ โดยได้ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านชีวิตใหม่ บ้านถาวรเพื่อผู้ประสบอุทกภัย” ในสามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างหนัก อันได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 150 หลัง และบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพ้อง (ภาฯ) ทุกหลังจะใช้ “แผ่นหลังคาเขียว” ในการติดตั้ง โดยหลังจากกิจกรรมลงพื้นที่ในครั้งนี้อันเสร็จสิ้น มูลนิธิฯ จะยังคงทยอยส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน”

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการลงพื้นที่ที่ประสบภัย ณ หมู่บ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นการนำแผ่นหลังคาเขียวส่งมอบและติดตั้งให้กับบ้านชีวิตใหม่ฯ ซึ่งเป็นบ้านถาวรสำหรับผู้ประสบภัย หลังจากพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยโครงการฯ จะจัดส่งแผ่นหลังคาจำนวน 8,170 แผ่น ให้กับบ้านชีวิตใหม่ฯ ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลังคาเขียวฯ เต็ดตรา แพ้ค มีความยินดีที่ได้เห็นการนำ



“แผ่นหลังคาเขียว” ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งกล่องเครื่องดื่มมารีไซเคิลผ่านโครงการนี้”

“ในปีแรกของการดำเนินโครงการ (2553) โครงการฯ สามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้ 72 ตัน หรือ 7.2 ล้านกล่อง ผลิตแผ่นหลังคาขนาด 1 x 2.40 เมตรได้ประมาณ 3,600 แผ่น ส่วนในปี 2554 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้กว่า 100 ตัน หรือประมาณ 10 ล้านกล่อง นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาเขียวได้มากกว่า 5,000 แผ่น โดยในปีที่สองของโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไว้ที่ 20 ล้านกล่อง หรือ 200 ตัน ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้มากถึง 10,000 แผ่น” นางกลอยตากลาว

**นายเชมชาติ สังข์รอด** ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เล่าว่า “เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากจนเป็นเหตุให้ดินโคลนถล่มไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ที่อำเภอเขาพนม สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลง เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย สร้างบ้านชีวิตใหม่ที่ใช้หลังคาเขียว ในการติดตั้ง ซึ่งแผ่นหลังคาเขียวที่ใช้นั้น โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกแปลกใจ เพราะไม่คิดมาก่อนว่ากล่องเครื่องดื่ม จะนำกลับมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาเขียวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และยังรู้สึกดีใจและประทับใจที่แผ่นหลังคาเขียวเหล่านั้น มาจากการบริจาคกล่องเครื่องดื่มบริโภคแล้วของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ผมต้องขอขอบคุณโครงการหลังคาเขียว และมูลนิธิฯ ที่ได้มาช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่”

**อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ทูตประจำโครงการหลังคาเขียวฯ คนแรก** เล่าว่า “ความรู้สึกแรกที่ได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บอกตรงๆ ว่ารู้สึกหดหู่มากครับ เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาก ชาวบ้านบางครอบครัวเดือดร้อนมากเพราะสูญเสียที่อยู่อาศัย แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้น เป็นเพราะทุกความช่วยเหลือได้ถูกทยอยส่งมายังพื้นที่ รวมถึง “แผ่นหลังคาเขียว” จากโครงการหลังคาเขียวฯ ของเรา ที่ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยได้หลายพื้นที่ ผมดีใจมากที่วันนี้ได้มาเห็นการนำหลังคาเขียวมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และได้มีส่วนร่วมในการติดตั้งหลังคาเขียวให้กับบ้านชีวิตใหม่ที่จังหวัดกระบี่นี้ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นใครไม่ได้ นอกจากเหล่าอาสาหลังคาเขียว ที่ร่วมมือร่วมแรง “แคะ-ล้าง-เก็บ” กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ส่งให้กับโครงการฯ จนสามารถผลิตเป็นหลังคาเขียวได้เป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณอาสาหลังคาเขียวทุกท่าน และอยากให้ช่วยกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆ ช่วยกันบอกต่อ เชิญชวนมาเป็นอาสาสมัครกันเถอะๆ นะครับ ทำดีมากคน ก็ได้ผลมากขึ้นแน่นอนครับ”

**ด้าน หลุยส์ สก๊อตต์ ทูตประจำโครงการฯ ร่วม** บอกว่า “หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทูตประจำโครงการฯ มาครึ่งปี ยอมรับว่าประทับใจในพลังของคนไทยจริงๆ ครับ ที่ช่วยกันส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาที่โครงการฯ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาเขียว และกิจกรรมในวันนี้เองที่เป็นเหมือนการยืนยันให้ทุกคนได้เห็น ว่าสิ่งที่ทุกคนช่วยกันรวมพลังได้ถูกส่งถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ณ บ้านห้วยน้ำแก้วแห่งนี้ ทุกความช่วยเหลือและกำลังใจที่คุณได้หยิบยื่นให้กับพวกเขา ได้ถูกผูก



ติดไปกับแผ่นหลังคาเขียวอย่างแน่นอน ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ ที่นำวัสดุเหลือใช้มาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแผ่นหลังคาเขียว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง ทั้งทนทาน ไม่แตกง่าย ที่สำคัญคือไม่ดูดซับความร้อน เนื่องจากมีฉนวนใยหินเป็นส่วนผสม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปส่งที่บิกซี หรือจุดรับกล่องที่มีโปสเตอร์ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่ เพียงแค่นี้ คุณก็สามารถร่วมสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่ขาดที่พักอาศัยได้อีกหลายสิบครอบครัว ง่ายๆ แค่นี้ ลองดูกันนะครับ ขอขอบคุณครับ”

ผู้บริโภคร่วมใจร่วมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว ไปบริจาค ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ที่ห้างบิกซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องที่มีโปสเตอร์ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่ สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาหลังคาเขียวฯ ได้ที่เว็บไซต์ [www.greenroof.in.th](http://www.greenroof.in.th) หรือร่วมเป็นแฟนใน [www.facebook.com/thaigreenroof](http://www.facebook.com/thaigreenroof) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ โทร.02 -752 – 8575

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: เวิร์ฟ

หงส์สุชา ลีณะธรรม (อีเอฟ) โทร. 02-204-8501 หรือ 08-6909-1239 Email: [Hongsucha.leenatam@vervethailand.com](mailto:Hongsucha.leenatam@vervethailand.com)

เบญจพร บรรณเจดิกิจ (เบญ) โทร. 02-204-8551 หรือ 08-1684-5843 Email: [Benjaphorn.banjerdgjit@vervethailand.com](mailto:Benjaphorn.banjerdgjit@vervethailand.com)